

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC, ƯU TIÊN ĐẦU TƯ ĐỂ NÂNG CAO VỊ THẾ VÀ VAI TRÒ TIÊN PHONG CỦA HAI ĐẠI HỌC QUỐC GIA



👉 DƯƠNG KHANG

NGÀY 20/7/2023, ĐHQGHN VÀ ĐHQG TP. HỒ CHÍ MINH ĐÃ PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN HAI ĐẠI HỌC QUỐC GIA (ĐHQG) DƯỚI SỰ CHỦ TRÌ CỦA ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TW ĐẢNG, GIÁM ĐỐC ĐHQG TP. HỒ CHÍ MINH VŨ HẢI QUÂN VÀ GIÁM ĐỐC ĐHQGHN LÊ QUÂN.

THAM DỰ HỘI NGHỊ CÒN CÓ ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG, CÁC BAN CHỨC NĂNG, ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN VÀ TRỰC THUỘC HAI ĐHQG.

Trong thời gian qua, hai ĐHQG tiếp tục giữ vững thành tích và không ngừng cải thiện nâng cao vị trí trong các bảng xếp hạng uy tín quốc tế. ĐHQGHN và ĐHQG Tp.HCM đã ký kết Hiệp định vay phụ và Hợp đồng cho vay lại vốn nước ngoài Dự án Phát triển các Đại học quốc gia Việt Nam. Hiệp định vay phụ và Hợp đồng ủy quyền cho vay lại được ký kết, thực hiện là cơ sở cho việc giải ngân rút vốn cho dự án, góp phần quan trọng trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho công tác giải ngân vốn đầu

tư phát triển của hai ĐHQG, đảm bảo dự án triển khai theo đúng tiến độ, qua đó giúp dự án đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu. Ngoài ra, khoản vay lại từ Hiệp định tài trợ của Ngân hàng Thế giới sẽ giúp xây dựng mô hình đại học đổi mới sáng tạo trong cách mạng công nghiệp 4.0, phấn đấu thực hiện mục tiêu của Nhà nước và Chính phủ về xây dựng các đại học nghiên cứu tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Đồng thời, hai bên đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hợp tác

phát triển tại ĐHQGHN cơ sở Hòa Lạc; tái khởi động Chương trình học bổng “The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) Program” giai đoạn mới.

Theo Giám đốc ĐHQG Tp.HCM Vũ Hải Quân, trong một năm qua, hai ĐHQG đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò nòng cốt của mình trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã khẳng định rất rõ vai trò của hai ĐHQG thông qua các nghị quyết, chương trình hành động, văn bản chỉ đạo.

Cụ thể, Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có đề cập đến ĐHQGHN. Theo đó, Nghị quyết khẳng định việc tăng cường đầu tư, phát triển ĐHQGHN theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng nâng cao chất lượng và quy mô đào tạo, tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao cho vùng và cả nước.

Giám đốc Vũ Hải Quân cũng cho biết, Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã có những định hướng hết sức quan trọng cho ĐHQG Tp.HCM. Đó là phát triển ĐHQG Tp.HCM thuộc nhóm các đại học hàng đầu châu Á. Đồng thời, Chương trình hành động của Chính phủ đã giao cho ĐHQG Tp.HCM xây dựng đề án phát triển trở thành đại học trong nhóm hàng đầu châu Á. Giám đốc ĐHQG Tp.HCM lưu ý, tháng 5 vừa qua, Văn phòng Trung ương Đảng đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc thực hiện mô hình Đảng lãnh đạo toàn diện đối với các đơn vị sự nghiệp trung ương. Văn bản này đều nhắc tên hai ĐHQG.

Ông Vũ Hải Quân cho biết, thành công tiếp theo là cả hai ĐHQG đều tham gia hết sức tích cực, sâu sắc trong việc xây dựng các nghị quyết mới, tổng kết các nghị quyết của Đảng.



Ông lưu ý thêm, một thành công khác của hai đơn vị liên quan đến Luật Thi đua - Khen thưởng đó là lần đầu thực thể của ĐHQG được xuất hiện trong một dự án luật và đã được Quốc hội thông qua. Theo đó, giám đốc ĐHQG có thẩm quyền trình các cơ quan hữu trách ký các văn bản ra quyết định về khen thưởng.

Theo Giám đốc ĐHQG Tp. HCM, thách thức đầu tiên liên quan Nghị định về ĐHQG và Luật Thi đua - Khen thưởng. “Mặc dù Luật Thi đua - Khen thưởng mới sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2024 nhưng nghị định về luật này chưa theo sát những mong muốn của hai ĐHQG. Đặc biệt trong việc hai ĐHQG được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương công nhận các danh hiệu thi đua khen thưởng của ĐHQG để tích lũy cho các danh hiệu khen thưởng cao hơn” - ông Quân nói.

Ông Vũ Hải Quân cho rằng, thách thức tiếp theo của hai đơn vị là hoạt động gắn kết, hợp tác. Các chương trình phối hợp chung chưa tương xứng với tiềm

năng và mong muốn của lãnh đạo hai ĐHQG.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đánh giá, trong thời gian qua, hai ĐHQG đã phối hợp thường xuyên trong các công tác, đặc biệt là trong quản trị nội bộ. Không chỉ ở cấp lãnh đạo mà các ban, đơn vị thành viên, trực thuộc của hai đơn vị đã phối hợp thường xuyên và triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ cùng nhau.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân cho rằng, trong thời gian tới, hai ĐHQG tích cực hoàn thiện dự thảo Nghị định về ĐHQG. Hai bên cùng xây dựng khung chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG quản lý. Hai ĐHQG tiếp tục phối hợp kiến nghị cấp trên về việc điều chỉnh, bổ sung và làm rõ việc sử dụng các danh hiệu thi đua khen thưởng cấp ĐHQG trong việc tích lũy, xem xét khen thưởng cấp cao hơn tương tự như cơ quan thuộc Chính phủ vào Nghị định hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng.



Giám đốc Lê Quân cho biết thêm, hai ĐHQG sẽ ban hành khung quy chế phối hợp giữa hội đồng trường thành viên, đảng ủy và ban giám hiệu của các trường thành viên trong hai ĐHQG. Đây là khung quy chế thể hiện sự công khai, minh bạch, mang tính chất hoạt động điển hình, rộng khắp trong cả hai ĐHQG.

Tiềm năng hợp tác giữa hai ĐHQG còn rất lớn, đặc biệt là trong việc triển khai các đề án đào tạo trọng điểm phục vụ nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước. Chính vì vậy, các ban chức năng, đơn vị thành viên và trực thuộc của hai ĐHQG cần tích cực, chủ động trao đổi và làm việc thường xuyên, đây là điều kiện cốt lõi quyết định sự thành công của các hoạt động hợp tác.

Trình bày các hoạt động hợp tác dự kiến của hai ĐHQG, ông Nguyễn Đình Tứ - Chánh Văn phòng ĐHQG Tp.HCM cho biết, trong năm học tới, hai ĐHQG tiếp tục góp ý hoàn thiện dự thảo Nghị định về ĐHQG và dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHQG và các cơ sở giáo dục đại học thành viên để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định. Hai bên sẽ xây dựng các chương trình trao đổi giảng

viên, sinh viên và học viên, thực tập sinh; Tiếp tục trao đổi kinh nghiệm xây dựng bài giảng trực tuyến các môn chung, nghiên cứu xây dựng hướng dẫn để sinh viên hai ĐHQG có thể thí điểm tham dự học các môn chung theo hình thức trực tuyến; Trao đổi kinh nghiệm về quản lý việc xây dựng, mở mới các ngành đào tạo, nhất là các ngành đào tạo thí điểm giữa hai ĐHQG.

Hai bên cũng đề xuất tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đảm bảo chất lượng giữa hai ĐHQG nhằm trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về công tác này. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hợp tác triển khai chung: (1) Cuộc thi khởi nghiệp cho sinh viên với cuộc thi chung kết giữa hai bên; (2) Tiếp tục triển khai chương trình KHCN về vật liệu bán dẫn, chip. Hai bên phối hợp triển khai chương trình và nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TƯ của Bộ Chính trị về Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới thông qua

hình thành và phát triển trung tâm nghiên cứu và đào tạo nhân tài về công nghệ sinh học.

GS.VS Đào Trọng Thi - nguyên Giám đốc ĐHQGHN, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội một lần nữa khẳng định mô hình ĐHQG chắc chắn là khác biệt và là một mô hình đại học hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển đại học thế giới. Theo ông, hai ĐHQG có những đặc trưng cơ bản sau: Một là có cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực; Hai là phải đào tạo và nghiên cứu khoa học với chất lượng cao, trình độ cao để từng bước tiệm cận khu vực và quốc tế; Ba là được ưu tiên đầu tư trọng điểm và được thực hiện cơ chế tự chủ cao trong các hoạt động.

Điều quan trọng mà GS.VS Đào Trọng Thi nhấn mạnh khi nhắc đến quyền tự chủ cao của hai ĐHQG là mô hình này giúp cho các ĐHQG thử nghiệm những chủ trương mới, quy định mới, giúp ích lớn cho sự phát triển của giáo dục

đại học nước nhà. Trên cơ sở thử nghiệm của hai ĐHQG, nhiều quy định áp dụng dành riêng cho ĐHQG sẽ được mở rộng cho tất cả các trường đại học khác ở Việt Nam trong tương lai.

Ông đã dẫn chứng rằng nhiều quyền trước đây chỉ dành cho ĐHQG thì nay đã được giao cho các trường đại học khác như tự chủ tuyển sinh, in bằng, ký bằng tiến sĩ, thạc sĩ... Trên cơ sở tấm gương của các ĐHQG, Luật Giáo dục Đại học đã trao thêm các quyền tự chủ cần thiết cho các trường đại học khác. ĐHQG đã thực hiện tốt trách nhiệm của người mở đường, là đầu tàu đổi mới giáo dục Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQGHN Mai Trọng Nhuận cho rằng, ngoài những nguyên nhân khách quan, hai ĐHQG cần xem xét cả nguyên nhân nội tại để tăng hiệu quả hoạt động. Ông kiến nghị, cần tăng thêm đóng góp của ĐHQG với năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia và năng lực cạnh tranh quốc gia. Cùng với đó, phát triển các sản phẩm KH&CN trực tiếp phục vụ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Hai ĐHQG cần có thêm các sản phẩm, chương trình khoa học công nghệ lớn, mang tầm vóc quốc gia; ươm tạo các nhà khoa học trẻ tiềm năng để phục vụ công tác thu hút cán bộ trình độ cao, chất lượng cao; đề xuất các quy chế, quy định mang tính nội bộ, vượt trội, đặc thù, làm mô hình mẫu cho các đơn vị khác, ví dụ như Quy chế phối hợp giữa cấp ủy, hội đồng trường và ban giám hiệu trường đại học thành viên của ĐHQG.

Ông Trần Lê Quan - Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp. HCM cho rằng, hai ĐHQG cần tiếp tục kiến nghị với Chính phủ có cơ chế đặt hàng cho những ngành đào tạo khoa học cơ bản, vốn là những ngành rất quan trọng và cần thiết của đất nước nhưng do sức hấp dẫn không bằng những ngành công nghệ mũi nhọn nên tuyển sinh khó khăn, dẫn đến



chất lượng đầu vào không như mong muốn. Ông cũng kiến nghị hai bên nên có thêm giao ban các ban chức năng cũng như các đơn vị thành viên để có những chia sẻ sâu hơn về chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời, cần xây dựng các chương trình hợp tác trong nghiên cứu giữa các nhóm nghiên cứu mạnh để thúc đẩy giao lưu về KH&CN, hợp tác nghiên cứu bền vững hơn.

Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Vũ Hoàng Linh chia sẻ thông tin về tiềm năng của Trường trong đào tạo và nghiên cứu công nghệ sinh học. Ông cũng mong rằng, hai ĐHQG sẽ sớm triển khai hoạt động trao đổi sinh viên, đặc biệt là sinh viên các ngành khoa học cơ bản.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe và thảo luận các báo cáo chuyên đề từ hai ĐHQG gồm: Quá trình xây dựng Nghị định và Quy chế tổ chức, hoạt động của ĐHQG và các cơ sở giáo dục đại học thành viên; Quy chế phối hợp giữa cấp ủy, hội đồng trường và ban giám hiệu trường đại học thành viên của ĐHQG; Triển khai đào tạo trực tuyến các môn chung ở ĐHQG; Xây dựng chương trình hành động của hai ĐHQG thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.